



VŨ THƯ

Hiệu quả công tác tuyên truyền

Ở Vũ Thư, công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần huy động các nguồn lực, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.



Huyện Vũ Thư làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Trong ảnh: Một góc làng quê Tự Tân (Vũ Thư).

Ảnh: QUỲNH LƯU

Chìa khóa tạo đồng thuận

Tuyến đường ĐH.11 từ quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Tam Quang dài gần 1,4km. Trước đây mặt đường chỉ rộng 3m nên việc giao thương, đi lại gặp không ít khó khăn. Để nâng cấp, mở rộng tuyến đường cần thu hồi hơn 4.500m² đất ở và đất nông nghiệp của 42 hộ dân.

Ông Vũ Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: Để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Song song với việc tổ chức họp trực tiếp với các hộ dân có đất mà tuyến đường đi qua, địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, đồng thời xuống gia đình gặp gỡ, tuyên truyền, vận động để người dân nắm được chủ trương, thấy được lợi ích của việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Nhờ vậy, đến nay có gần 40 hộ đồng thuận với chủ trương, bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường. Một số hộ còn bàn khoản về giá đền bù, chúng tôi tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động.

Theo ông Nguyễn Thanh Tân, chỉ huy trưởng công trình, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.11 được khởi công từ tháng 12/2023. Trong quá trình thi công, chúng tôi nhận được

sự ủng hộ rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, vì vậy đến nay chúng tôi đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công, phần đầu đến tháng 2/2025 cơ bản hoàn thành để bà con đi lại được thuận lợi.

Năm 2024, huyện Vũ Thư có 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, trong đó có xã Hồng Phong. Vốn là xã thuần nông, xa trung tâm huyện và từng là 1 trong 8 xã khó khăn nhất huyện trong xây dựng NTM song nhờ phát huy tốt nội lực nên đích đến NTM nâng cao của Hồng Phong đã gần như trong tầm tay. Theo ông Đinh Công Phú, Bí thư Đảng ủy xã: Qua rà soát, đến nay địa phương đã hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM nâng cao, 2 tiêu chí còn lại đang tập trung hoàn thiện, phần đầu về đích trong năm nay, trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi luôn xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Không chỉ quán triệt, tuyên truyền tại các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống truyền thanh mà mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều là một tuyên truyền viên tích cực góp phần

tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu chung. Các thôn hướng ứng, đăng ký tham gia xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều phần việc cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn, hoàn thiện các tiêu chí tại mỗi địa bàn.

Ông Trần Văn Chuyển, Bí thư Chi bộ thôn Thái Phú Thọ chia sẻ: Khi người dân hiểu và đồng thuận thì mọi việc đều thuận lợi. Vừa qua, chúng tôi đã huy động xã hội hóa được hơn 700 triệu đồng để xây mới nhà văn hóa thôn; nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường giúp cho việc đi lại của người dân vào ban đêm được thuận lợi.

Bám sát thực tiễn

Theo ông Cao Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện như xây dựng NTM nâng cao, công tác giải phóng mặt bằng... Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể

của huyện, huy động sự vào cuộc của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Hiện nay, huyện xây dựng được đội ngũ báo cáo viên cấp huyện với 15 đồng chí và 236 cán bộ tuyên giáo cơ sở, trong đó phần lớn đều có năng lực, uy tín cao. Ngoài ra, Ban thường xuyên duy trì việc tham mưu, biên tập, in và phát hành bản tin thông tin nội bộ của huyện hàng tháng bảo đảm chất lượng, góp phần đưa thông tin về các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần để các chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Kịp thời phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm cũng như cả nhiệm kỳ để tập trung phấn đấu hoàn thành. Đồng thời, Ban còn thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ vậy, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm mạnh, ngành công nghiệp và thương mại chiếm gần 75%. Thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 62 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,2%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%; chất lượng giáo dục của huyện giữ vị trí top đầu của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Qua đó góp phần đặc biệt vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

ĐÀO QUỲN

Tác phẩm tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

BÓNG CHUYỀN NỮ THÁI BÌNH

Sẵn sàng trước vòng 2 giải vô địch quốc gia năm 2024

Sau 7 tháng nỗ lực chuẩn bị, đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình sẵn sàng bước vào vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra từ ngày 7 - 17/11 tại Lào Cai. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với hành trang là niềm tin yêu của người hâm mộ, sự ủng hộ của các nhà tài trợ, Geleximco Thái Bình quyết tâm đạt thứ hạng cao tại giải năm nay.

Tập luyện không có ngày nghỉ

Đó là chia sẻ của huấn luyện viên (HLV) trưởng Trần Văn Giáp về quyết tâm đạt thành tích tốt nhất của đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình trong giai đoạn này. Ông cho biết: Mùa giải 2024 diễn ra theo thể thức 9 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chia làm 2 giai đoạn vào tháng 3 và tháng 11, sau khi kết thúc vòng bảng sẽ thi đấu bán kết, chung kết, tru hạng. Điều tạo nên mức độ cạnh tranh khốc liệt ở giải đấu năm nay là sẽ có 2 đội xuống hạng, thay vì 1 đội như trước. Bởi vậy, các đội đều đầu tư rất lớn cho mùa giải này. Với truyền thống 60 năm hình thành, phát triển, được vun trồng bởi nhiều thế hệ HLV, vận động viên (VĐV) đi trước, đội bóng chuyền nữ Thái Bình hiện nay quyết tâm xứng đáng với vị thế là một trong những cái nôi của bóng chuyền cả nước. Ban huấn luyện luôn xác định với VĐV của đội điều quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, ý chí tập luyện, thi đấu vì tập thể.

Theo chia sẻ của HLV, trong giai đoạn 1, đội không có điều kiện bổ sung ngoại binh, cộng thêm việc một số vị trí thi đấu chưa đạt tinh thần tốt nhất nên hiện nay đội mới chỉ có 4 điểm. Đây là khó khăn không nhỏ đối với giai đoạn 2 của giải để đội

có thể xếp thứ hạng cao. Trước khi vòng 2 của giải diễn ra, xác định đội cần 1 mũi tấn công sắc bén để giải quyết các tình huống quyết định trên sân, nhà tài trợ là Tập đoàn Geleximco đã quan tâm ủng hộ, bổ sung nhân lực là chủ công Svetlana Sukhoverkhova quốc tịch Nga, đã thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nga và đạt được thành công nhất định. Trước khi sang Việt Nam, VĐV này tham gia giải bóng chuyền vô địch quốc gia của Belarus với số trường ở vị trí chủ công, đồng thời từng nhận danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải bóng chuyền Belarus. Svetlana Sukhoverkhova không chỉ sở hữu lối đánh tốc độ, mạnh mẽ mà còn gây ấn tượng với khả năng phòng ngự hiệu quả.

Hướng tới thành tích tốt nhất

Có mặt tại Thái Bình, tập luyện cùng đội 2 tuần trước khi lên đường tham gia vòng 2 giải vô địch quốc gia, VĐV Svetlana cho biết thách thức không nhỏ với cô vào những ngày đầu tới Việt Nam là việc thích nghi với thời tiết giai đoạn chuyển mùa trong điều kiện tập luyện cường độ cao. Ngoài ra, những buổi tập đầu vì bất đồng ngôn ngữ nên cô khó đi đến thống nhất về kỹ thuật với các thành viên trong đội. Qua quá trình tập luyện, thường xuyên giao bóng với đội, Svetlana hiểu rõ mục tiêu đặt ra của đội trong mùa giải năm nay, từ đó đã thảo luận về những vị trí mà mình có thể đảm nhận để đạt kết quả tốt nhất. Cô tin tưởng với sự hỗ trợ của ban huấn luyện và đồng đội, mình sẽ có kết quả ấn tượng tại giải đấu này.

Tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, đa phần các đội đều đã bổ sung

ngoại binh. Việc các ngoại binh thi đấu có hiệu quả hay không không chỉ phụ thuộc vào phong độ, ý thức cá nhân mà còn ảnh hưởng nhiều bởi mức độ hòa hợp với các nội binh trong mỗi câu lạc bộ. VĐV Nguyễn Thị Uyên, đội trưởng đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình cho biết: Các VĐV ngoại không chỉ là sự bổ sung cần thiết về chuyên môn cho đội mà với bản thân các VĐV của đội chúng em cũng được học hỏi rất nhiều về những lối đánh mới, quyết tâm thi đấu tốt hơn để nâng cao tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau trên sân đấu.

Là một trong những nhà tài trợ của đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình, ông Vũ Văn Duân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ thể thao Sao Vàng cho biết: Qua quá trình cổ vũ cho đội, tôi luôn tin tưởng bóng chuyền nữ Thái Bình sẽ xứng đáng với truyền thống. Công ty cam kết dù trong bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ luôn đồng hành và sẵn lòng với Geleximco Thái Bình.

Bà Đinh Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Được tham gia thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm 2024 là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thử thách, trách nhiệm rất lớn của đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình. Chúng ta đã 2 lần giương cao cúp vô địch vào các năm 2007, 2022. Với năng lực, nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết của ban huấn luyện, VĐV toàn đội hiện nay, tin tưởng đội sẽ phát huy được truyền thống, giành thứ hạng cao tại vòng 2, trụ hạng thành công ở giải đấu năm nay, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ trong và ngoài tỉnh.

TU ANH



Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình tập luyện chuẩn bị bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia năm 2024.

MÊ LINH

Huy động sức dân xây dựng thiết chế văn hóa

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Mê Linh (Đông Hưng) có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân tham gia xây mới, nâng cấp các nhà văn hóa thôn bảo đảm tiêu chuẩn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

"Đến từng ngõ, gõ từng nhà" là phương châm, cách làm trong quá trình vận động xây dựng NTM nâng cao của thôn Đồi. 100% gia đình trong thôn tự nguyện đóng góp tiền để ứng để xây mới nhà văn hóa thôn. Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Bí thư Chi bộ thôn, được hỗ trợ 550 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân trong thôn tích cực tham gia

ngày công và đóng góp gần 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa mới theo tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Bùi Thanh Hải, thôn Đồi phân khởi cho biết: Cấp ủy, chính quyền đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn rất thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhà văn hóa thôn sắp hoàn thành khang trang, có sân bê tông rộng rãi, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhà văn hóa thôn Hữu cũng được đầu tư xây dựng mới với đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Ông Phạm Văn Quang, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Năm 2021 nhà văn hóa thôn được hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng gần 800

triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ hơn 500 triệu đồng; nhân dân, con em xa quê đóng góp, ủng hộ gần 300 triệu đồng làm sân khấu, xây công trình phụ, cổng dậu, mua sắm bổ sung trang thiết bị, lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Sau 3 năm đi vào hoạt động, nhà văn hóa thôn đã phát huy công năng sử dụng. Nhân dân rất phấn khởi, cùng nhau vệ sinh, chăm sóc cây xanh, tích cực tập luyện thể dục thể thao, văn nghệ để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần.

Ông Nguyễn Văn Thái, thôn Hữu cho biết: Nhà văn hóa đã trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu của nhân dân trong thôn, góp phần xây dựng nếp sinh hoạt văn

minh trong cộng đồng dân cư, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Mê Linh là 1 trong 6 xã của huyện Đông Hưng đang phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm nay. Xã đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn địa phương với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nguồn lực từ nhân dân, con em xa quê để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí khó cần nhiều kinh phí. Trong đó, ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa, làm thay đổi diện mạo nông thôn từ cơ sở. Ông Phạm Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có 7 thôn, trong đó thôn Hữu, thôn Đám và thôn Hậu xã đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa đồng bộ, khang trang từ năm 2021, 2022; năm 2024, xã đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa thôn Đồi và thôn An Thái; với thôn Tiến và thôn An Vĩnh, xã, thôn đang xây dựng kế hoạch tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng trong thời gian tới. Xã cũng huy động nguồn tài trợ hơn 7 tỷ đồng xây dựng nguyên đơn 2 tầng gồm 10 phòng học với đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học cho Trường Tiểu học và THCS Mê Linh; tu sửa, nâng cấp miếu Quan Nghè...

Thiết chế văn hóa thôn được đầu tư nâng cấp, cán bộ, nhân dân rất phấn khởi vì được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, đóng góp và được hưởng lợi. Hàng ngày, các nhà văn hóa thôn hoạt động vui, nhộn nhịp với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngày lễ, đặc biệt là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhà văn

hóa không chỉ là nơi hội họp, biểu diễn văn nghệ mà còn là nơi các thôn tổ chức bữa cơm đại đoàn kết để các gia đình đến chung vui, quây quần, đầm ấm.

Cùng với nâng cấp nhà văn hóa, trường học, xã Mê Linh còn tập trung nguồn lực nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao

đời sống nhân dân, sớm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, về đích đúng lộ trình. Xã phấn đấu năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,6%; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng lan tỏa.

THU HIỀN



Nhà văn hóa thôn Đồi, xã Mê Linh được đầu tư xây dựng mới.